



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลกุดจับ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โทร ๐๔๒-๒๙๑๓๒๐-๓
ที่ อด ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๑๒ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลกุดจับ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอส่งสำเนาประกาศโรงพยาบาลกุดจับ เรื่องเจตนาธรรมเนียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลกุดจับ เพื่อให้บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลกุดจับ มีเจตนาธรรมร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรปราศจากการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติติดต่อกันอย่างให้เกียรติ และเคารพซึ่งกันและกัน และจะไม่กระทำการใดที่เป็นการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลกุดจับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ทราบทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายศรายุทธ วุฒนา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ

“อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์กัน หมั่นล้างมือ ถือหลักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดช่วยชนะ”



ประกาศโรงพยาบาลกุดจับ

เรื่อง เจตนาารมณการป้องกันและแกไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลกุดจับ มีเจตนาารมณร่วมกันที่จะสงเสริมความเทาเทียมระหว่างบุคคล และสงรองคกรปราศจากการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอยางใหเกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน และไม่กระทการใดที่เป็นการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศต่อบังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้างและบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลกุดจับ

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนาารมณการป้องกันและแกไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว โรงพยาบาลกุดจับจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ใหเกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเทาเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องเพศ และไม่กระทการใดที่เป็นการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สงรองวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคานิยมใหคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานและบุคลากรทุกคนของโรงพยาบาลกุดจับ ใหปฏิบัติต่อกันโดยใหเกียรติซึ่งกันและกันเคารพในศักดิ์ศรีศรีความเป็นมนุษย์

๓. สงรองสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองคกร และสงเสริมความปลอดภัยไม่ให้ถูกลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลกุดจับ

๔. สงรองกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแกไขปัญหาการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการลวงละเมิดหรือคูกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประพนธ์ เครือเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุดจับ